

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3753 /SYT-TCCB

Đồng Nai, ngày 18 tháng 9 năm 2017

V/v báo cáo và đề xuất về chính sách
thu hút bác sĩ về công tác tại các đơn vị
trực thuộc Sở Y tế.

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
KHÔNG GỬI VĂN BẢN GIẤY

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Văn bản số 8677/UBND-KGVX ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh về chính sách thu hút bác sĩ chính quy về công tác tại thị xã.

Căn cứ ý kiến của UBND thị xã Long Khánh tại Văn bản số 2236/UBND-VX ngày 23/8/2017 của UBND thị xã Long Khánh về việc đề nghị bổ sung Trung tâm Y tế thị xã Long Khánh vào danh sách các đơn vị tuyển huyện được thực hiện chính sách thu hút bác sĩ chính quy tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2020.

Căn cứ tình hình nguồn nhân lực ngành Y tế, Sở Y tế kính báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Ngày 09/12/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND; Ngày 30/12/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 4690/QĐ-UBND về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2020. Chính sách trên đã góp phần nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Đồng Nai. Từ tháng 01/2017 đến nay, Ngành Y tế Đồng Nai đã thu hút được 56 bác sĩ về công tác tại các đơn vị trực thuộc ngành.

Năm 2016, Ngành Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đề án thu hút và hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành Y tế giai đoạn 2016 – 2020. Sở Y tế tham mưu trên cơ sở nhu cầu nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai, nguồn nhân lực hiện có tại các đơn vị trong đó ưu tiên những đơn vị khó khăn về nhân lực, tham khảo chính sách thu hút của các tỉnh, địa phương lân cận và căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng thu hút nguồn nhân lực của các đơn vị để đề xuất chính sách. Trong đó, có các đơn vị có nguồn bác sĩ tương đối ổn định nên không đề xuất đưa vào hưởng chính sách: Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa, Trung tâm Y tế thị xã Long Khánh, Trung tâm Y tế huyện Long Thành và một số Bệnh viện đa khoa tuyển tỉnh.

Trong thời gian qua với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống y tế các bệnh viện tư nhân, phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn đã thu hút một phần không nhỏ các bác sĩ, và có sự dịch chuyển nguồn nhân lực từ y tế công lập sang y tế tư nhân. Trong 08 tháng đầu năm 2017 đã có 45 bác sĩ đã xin thôi việc, trong đó có một số bác sĩ là cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị. Một trong những nguyên nhân chính là do nguồn thu nhập của bác sĩ trong y tế công lập thấp trong khi mức thu nhập ở các cơ sở y tế ngoài công lập cao hơn gấp từ 3 đến 6 lần so với các đơn vị công lập, y tế ngoài công lập sẵn sàng bỏ ra một

khoản tiền lớn để thu hút bác sỹ về đơn vị công tác, đồng thời do áp lực công việc, sự quá tải của các cơ sở y tế công lập và áp lực từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân...Ngoài ra, có sự so sánh về mức thu nhập của các viên chức giữa các đơn vị cùng tuyến (bác sỹ cùng tuyến xã nhưng tại các đơn vị được hưởng chính sách thu hút, hỗ trợ lại có mức thu nhập cao hơn...).

Để giúp giữ chân các bác sỹ an tâm công tác, đồng thời thu hút bác sỹ về công tác tại các đơn vị, tránh có sự so sánh về mức thu nhập của các đơn vị cùng tuyến trên địa bàn tỉnh, nhất là các Trung tâm Y tế huyện không là đối tượng được hưởng chính sách thu hút của tỉnh.

Sở Y tế đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, chấp thuận chủ trương trình Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung đối tượng thu hút, hỗ trợ bác sỹ đối với các đơn vị: Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa, Trung tâm Y tế thị xã Long Khánh, Trung tâm Y tế huyện Long Thành và một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh theo Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là báo cáo, đề xuất điều chỉnh, bổ sung về đối tượng được hưởng chính sách thu hút, hỗ trợ bác sỹ về công tác tại các đơn vị trong ngành (trong đó có Trung tâm Y tế thị xã Long Khánh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh).

Kính trình và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND TX Long Khánh;
- BGĐ Sở Y tế;
- Các phòng CM Sở Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Minh Hoàn